

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาปัญหา

ในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ แนวโน้มการต่อสู้กันด้วยอาวุธอาจจะลดน้อยหรือลดระดับความรุนแรงลง แต่หันมาต่อสู้กันทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ความขัดแย้งกันเรื่องดินแดนอาจลดน้อยลง แต่ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายและการแข่งขันทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงมีน้อย ดังนั้นทุกประเทศในโลกยังมีความจำเป็นจะต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อป้องกันประเทศประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ การพิจารณาว่าประเทศใดมีศักยภาพมากหรือน้อยเพียงใด จะพิจารณาได้จากพลังอำนาจของชาติของประเทศนั้น ประกอบไปด้วยพลังอำนาจทางการเมือง พลังอำนาจทางเศรษฐกิจ พลังอำนาจทางสังคมจิตวิทยา พลังอำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลังอำนาจทางการทหาร หรือที่เรียกว่า “อำนาจการรบ”

พลังอำนาจทางการทหารหรืออำนาจการรบ ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการที่สำคัญประการหนึ่งคือกำลังพล วัตถุประสงค์ กำลังประจำการและกำลังสำรอง ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 72 “รัฐต้องจัดการให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกำลังทหารที่รัฐจะต้องจัดให้มีอย่างพอเพียงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ในบรรดากำลังทหารที่มีประจำการในเหล่าทัพต่างๆ ของประเทศไทยจะประกอบด้วยกำลังประจำการ 2 ส่วนคือ

1. ทหารประจำการ (นายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน)
2. ทหารกองประจำการ (พลทหาร)

ทหารกองประจำการนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกองทัพ เพราะเป็นกำลังพลที่มีอยู่จำนวนมากและเป็นกำลังพลพื้นฐานของกำลังพลประเภทต่างๆ การได้มาซึ่งทหารกองประจำการจะได้มาจากการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) และการร้องขอ (สมัครใจ) เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

1.2 ปัญหาและความสำคัญของปัญหา

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีทหารกองเกินให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นทหาร กองประจำการมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทำให้ทหารกองเกินสมัคร เข้ากองประจำการเต็มใน

หลายพื้นที่ เช่นในเขตกรุงเทพมหานครมีทหารกองเกินสมัครเข้ากองประจำการเต็มถึง 45เขต ใน ส่วนของภูมิภาคต่าง ๆ ส่วนของอำเภอมีทหารกองเกินสมัครเข้ากองประจำการเต็ม268 อำเภอ กิ่ง อำเภอมีทหารกองเกินสมัครเข้ากองประจำการเต็ม 34 กิ่งอำเภอ รวมมีทหารกองเกินร้องขอ (สมัคร) เข้ากองประจำการเต็ม 60 จังหวัด (กรมการกำลังสำรองทหารบก.2548 : 76) กระทรวงกลาโหมได้ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเปิดโอกาสให้ ทหารกองเกินที่มีอายุตั้งแต่ 18-20 ปีบริบูรณ์ ที่มี ความสนใจที่จะรับใช้ประเทศชาติสามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ไปจนถึงอายุ 21 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง ประจำการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจะรับทหารกองเกินที่มีอายุอยู่ในช่วงที่ กำหนด เข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครตั้งแต่ พ.ศ.2544 เป็นต้นไป

กระทรวงกลาโหม จึงได้ออกประกาศกระทรวงกลาโหม รับทหารกองเกินที่มีอายุอยู่ ในช่วงที่กำหนดเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอตั้งแต่ พ.ศ.2544 เป็นต้นมา โดยอาศัย อำนาจตามความในข้อ 3 (3) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ถึงแม้ว่าจะมีทหารกองเกินสมัคร เข้ากองประจำการ เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากอง ประจำการด้วยวิธีการจับสลากดำ-แดงเข้ากองประจำการ ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่สมัครใจหรือขาด คุณสมบัติที่เหมาะสมต้องเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ การที่ทหารกองเกินสมัครเข้ากอง ประจำการเป็นจำนวนมากจะเป็นผลดีกับกองทัพ จะทำให้กองทัพเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีกำลัง พลที่เต็มใจในการรบ การฝึก และพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพราะทหารกอง ประจำการเหล่านี้ร้องขอเข้ากองประจำการด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับ (ปราโมทย์ เกษบัณฑิต ,2542 : 48) ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจของทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์การ สมัครเข้ากองประจำการ จึงมีความสำคัญทั้งในทางการศึกษาและในการบริหารจัดการ ในการ ดำเนินการ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสมัครเข้ากองประจำการมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสูงสุดกับ กองทัพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในมาตรา 72 ว่า “รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษา เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ”

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของทหารกองประจำการที่ตัดสินใจสมัครรับราชการ
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการ
3. เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้รับมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยทหารนำไปปรับปรุงการ เข้าอยู่ในกรม กอง ของทหารกองประจำการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 พลัดที่ 2 โดยเก็บข้อมูลจาก ทหารกองประจำการพลัดที่ 2 ที่สมัคร เข้ากองประจำการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งเป็น ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ที่สมัครเข้ากองประจำการในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยศึกษาประชากรทั้งหมดจำนวน 350 คน

1.5 นิยามศัพท์

พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช 2497 หมายถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2498 , พุทธศักราช 2507 และพุทธศักราช 2516

ทหารกองเกิน หมายถึง ชายซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปีพุทธศักราชนั้น ณ ที่ว่าการอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของตน โดยนายอำเภอจะออกใบสำคัญ(แบบส.ศ. 9) ให้เป็นหลักฐาน

ทหารกองประจำการ หมายถึง ทหารกองเกินเมื่อมีอายุ 21 ปี บริบูรณ์แล้วได้รับการตรวจเลือกตามหมายเรียกและถูกคัดเลือกหรือร้องขอเข้ารับราชการในกองประจำการตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนได้

แบบ สด.9 หมายถึง ใบสำคัญที่อำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของภูมิลำเนาทหารออกให้เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้มาแสดงตนเพื่อขอขึ้นบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า 18 ปีแล้ว

แบบ สด.43 หมายถึง ใบสำคัญที่สัสดีจังหวัดเป็นผู้ออกให้เพื่อรับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว

แบบ สด.8 หมายถึง ใบสำคัญที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดจากทหารกองประจำการเป็นกองหนุนเรียบร้อยแล้ว

การเกณฑ์ทหาร หมายถึง การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งจะดำเนินการปีละครั้ง ประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยยอดจำนวนผู้ที่จะถูกเรียกเกณฑ์เป็นไปตามยอดของผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ ส่วนจำนวนที่จะคัดเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ เป็นไปตามยอดความต้องการของแต่ละเหล่าทัพ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง สถานภาพสมรส ถิ่นกำเนิด ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาระเลี้ยงดูและค่านิยมต่ออาชีพทหาร

การเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ หมายถึง ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียกด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือบุคคลใดบีบบังคับ

การเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยภาวะจำยอม หมายถึง ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียก โดยถูกบังคับจากบุคคลอื่นหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยที่ตัวเองไม่สมัครใจ

การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ผู้ตัดสินใจต้องใช้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หรือกำหนดขึ้น

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัย

1. ทำให้ทราบคุณลักษณะส่วนบุคคลของทหารกองประจำการที่ตัดสินใจสมัครรับราชการ
2. ทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการ
3. ทำให้สามารถนำผลการศึกษาที่ได้รับมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะให้หน่วยทหารนำไปปรับปรุงการเข้าอยู่ในกรม กอง ของทหารกองประจำการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ